

สิทธิพร เชนในเมื่อง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SRS - ถ้าพลิกไม่ไหว ก็อย่าฝัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัปดาห์...

ก็พยายามแล้วเหมือนกันนะครับ ที่จะลองเอาหุ้นดี ๆ หุ้นหลัก ๆ มาดูกัน เอามาเข้าบาตตาเซียนก็แล้ว ห้อกลับบ้านก็แล้ว หรือ บทวิเคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแนว มาเอาหุ้นดี ๆ ราคาต่ำ ๆ เพื่อลุ้น Rebound แบบหวังจะเอาใจช่วยตลาด หรือ SET Index แล้วนะ แต่ก็อย่างว่า อะไรที่มันยังเป็นขาลง มันก็ยังคงเป็นขาลงอยู่วันยังค่ำ トラブเท่าที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นขาขึ้น หรือ แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณ แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขของการยืนยันการจะจบขาลง การจะลงก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ต่อไป แต่เอาจริง ๆ นะ ภาพหลัก ๆ ที่เห็นอเมซเคยกแล้วและเขียนแผนการเล่นไว้ ก็คือตั้งแต่การลงมาต่ำกว่า ระดับ 1455 นั้นแหละนะ จาก คลื่น 4 มันจะกลายเป็น คลื่น C ซึ่งนั่น ก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ว่า ขอไว้เลยนะ ถ้าต่ำกว่าระดับ 1455 แล้วนั้น ใครจะมองอะไรดี ยิ่งไง ไม่ว่าปัจจัยพื้นฐานจะดี ตัวเลขจะสวย รัฐบาลจะทำ นโยบายอะไรต่าง ๆ นานา ออกมาให้เหมือนจะกระตุ้นให้ฟื้นให้ได้ แต่การต่ำกว่า 1455 เหนือเมฆจะขอลอย ว่าไม่มีหุ้นนั้น จะดีที่สุดในที่สุด หรือ ถ้าจะมี ก็ต้องมีให้หน่อย หรือ ถ้ามีหุ้นที่ราคาต่ำ ๆ มานานแล้ว ก็อาจจะยังพอได้ แต่กระนั้นก็ตาม การจะขายไปก่อน แล้วรออ่อนลงอีก ๆ ราคิน ก็น่าจะดีกว่าเช่นกันนะ... อันนี้คือเรื่องของ แนวโน้มหลัก ๆ ที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะ ลองอ่านในบทวิเคราะห์ At The Chart Room ทุกสัปดาห์ดู... ส่วนเรื่องของระยะสั้น ก็ฟังจะกล่าวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงสร้างที่คาดหวังว่าจะมีแนวโน้มดี ก็ต้องรอเงื่อนไขดี แต่ถ้าเงื่อนไขดีไม่ได้ แถมยังไปเข้าเงื่อนไขร้ายด้วยเหมือนกัน การลงก็จะเป็นไปตามภาพหลัก เอาได้เหมือนเดิม

ดูตามเกม...

แค่เอามาดู ว่าจะขึ้นเกม ค่าบวก ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ เราก็ต้องยอมมอบตัว เพราะแม้แต่เกมของหุ้นหลัก ๆ หุ้นดี ๆ ยังเอาไม่อยู่ หุ้นเล็ก ๆ ถ้ายังไม่ถึงรอบจริง ๆ ก็อาจจะยังไม่มาด้วยนะ

แนวรับ : ...12.3-12.1 โดยต้องไม่ต่ำกว่า 11.9 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ...14.0-14.2 เล่นสั้น ถ้าขึ้นได้ ถึงจะมาดูยาว ๆ

Price Chart...(SRS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SRS... จากภาพการแกว่งตัวในวันวาน ก็อยากจะให้เล่นด้วยค่าบวก หรือ ไม่ต่ำกว่า 12.3 ไว้ น่าจะอุ่นใจกว่านะ... แต่ถ้าจะไม่ได้ เอาแค่ 12.2-12.1 ก็ยังถือว่าไม่เสียหาย ซึ่งหากไม่ต่ำกว่านี้จริง ๆ โอกาสที่จะเห็นภาพของ Golden Cross ที่แข็งแกร่งขึ้น จะมีมาก และนั่น จะส่งผลให้การขึ้นยาว ๆ ก็อาจจะคาดหวังได้ และภาพของ Price Pattern ที่เป็นเชิงบวก อย่าง ตัว U ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในการคาดหวังอีกที หรือ ง่ายๆ ว่า ถ้าระยะสั้นขึ้นต่อได้ แล้วไปทดสอบ 14.0-14.2 แล้ว ยืนระดับ 14.2 ได้อย่างมั่นคง ก็นั่นแหละครับ เราจะ กลับมาว่ากันต่อไป ถึงรูปแบบตัว U ... ดังนั้น ตอนนี เราก็อาจจะแค่หวัง เก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนก็แล้วกัน